

# บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ดำเนินการมาแล้ว 12 ปี และในปี พ.ศ. 2562 เริ่มดำเนินการปีที่ 13 ในปีที่กองบรรณาธิการได้ปรับเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และเป็นการเริ่มที่จะนำองค์ความรู้ที่มาเผยแพร่ในวารสารให้สามารถขยายเป็นวงกว้างในระดับนานาชาติ สร้างความเป็นสากลและมีมาตรฐาน ภายใต้ชื่อใหม่ “Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดทำเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) มีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN 2672-9202 (Online) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (**ฉบับที่ 1** มกราคม – เมษายน **ฉบับที่ 2** พฤษภาคม – สิงหาคม และ **ฉบับที่ 3** กันยายน – ธันวาคม)

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 กองบรรณาธิการของวารสารยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าในการเป็นพื้นที่หรือสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการในศาสตร์สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้มีการนำผลงานวิชาการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเป็นสำคัญ โดยที่วารสารวิชาการฉบับนี้ มีบทความที่นำเสนอบทความนำเสนอทั้งสิ้น 16 เรื่อง จำแนกเป็น บทความวิจัย 15 เรื่อง (ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง ภาษาไทย 13 เรื่อง) บทความวิชาการ 1 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีคุณค่าในทางวิชาการเพราะได้ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามศาสตร์สาขานั้นเป็นการเฉพาะ และมีความน่าสนใจอย่างมากด้วยว่าผลงานวิชาการดังกล่าวล้วนผ่านกระบวนการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทางกองบรรณาธิการมีความเชื่อมั่นว่า บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้มีคุณภาพต่อการเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในฐานะการเป็นองค์ความรู้รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้

อย่างไรก็ตาม วารสารฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่รับประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ คณะที่ปรึกษาวารสาร คณะทำงาน รวมถึงกองบรรณาธิการทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University ยังคงมั่นคงกับเป้าหมายของการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานที่ผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และได้พัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย รวมถึงคณาจารย์ นักวิชาการท่านใดมีความประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อเผยแพร่ กองบรรณาธิการพร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ด้วยความยินดี รวมถึงหากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ทางกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ  
บรรณาธิการ